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 บทความออนไลน ์
รวิศ หาญอุตสาหะ “ผมตดัสินใจรีแบรนด์ศรีจันทร์

จากการอา่นหนังสือ” 

 

รวิศ หาญอุตสาหะ ชื่อที่หลายคนรู้จักในฐานะผู้บริหารที่ลุกขึ้นมารีแบรนด์เครื่องส าอางศรีจันทร์จน
ประสบความส าเร็จ หรือในฐานะของเจ้าของเพจ Mission to the Moon ที่มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คน แต่ไม่ว่า
ในมุมไหน เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดและตัดสินใจท าล้วนได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ  THE STANDARD 
POP ชวน รวิศ หาญอุตสาหะ มานั่งคุยในฐานะนักอ่านตัวยงที่มีหนังสือเป็นจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจ รวมทั้ง
เผยแพร่นิสัยรักการอ่านไปยังครอบครัวและคนใกล้ตัวอีกด้วย 
  
คุณเริ่มรักการอ่านตั้งแต่เมื่อไร 

เด็ก ๆ ชอบอ่านหนังสือครับ แต่เพ่ิงกลับมาอ่านจริง ๆ จัง ๆ ตอนเปลี่ยนสายงาน เพราะว่างานที่ท าอยู่ทุก
วันนี้ไม่ได้ตรงกับที่เรียนมา ผมเรียนวิศวกรรม แต่ต้องมาท างานมาร์เก็ตติ้ง เลยต้องหาความรู้เพ่ิมเติม ก็เลยอ่าน

https://web.facebook.com/marketingeverythingbook/?_rdc=1&_rdr


ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ARIT NPRU         
 

ฝ่ายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการฯ    http://arit.npru.ac.th/   Page 2 
  

หนังสืออย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนั้น แม้ว่าตอนนั้นจะมีวิธีหาความรู้หลายทาง ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือการไปเรียนหรือเทก
คอร์สเป็นเรื่องเป็นราว แต่ผมเลือกอ่านหนังสือเพราะรู้ว่ามันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผมชอบ เพราะอ่านแล้วเก็ต ได้ขีด 
เขียน สัมผัส และเชื่อว่าการอ่านหนังสือมันช่วยสอนเรื่องท่ีเราอยากรู้ได้จริง ๆ 
  หลังจากนั้นแม้จะรู้ตัวว่างานยุ่งมาก แต่การอ่านหนังสือมันสามารถท าตอนไหนก็ได้ หยุดเมื่อไรก็ได้ และ
จะกลับมาอ่านเมื่อไรก็ได้ ก็เลยกลายเป็นคนติดการอ่านหนังสือไปโดยปริยาย เพราะอ่านแล้วรู้สึกสงบ ยิ่งอ่านเรา
ยิ่งค้นพบว่ามันยังมีหนังสือที่น่าสนใจอยู่อีกมาก เลยค่อยๆ อ่านจากเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันกับความสนใจของเรา
ตอนนี้ 
  
จากจุดเริ่มต้นที่อ่านหนังสือเพื่อหาความรู้ในการท างาน มันขยับขยายไปเป็นหนังสือหมวดอื่น ๆ ได้อย่างไร 

จากช่วงที่อ่านเอาความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งจริง ๆ พออ่านไปเรื่อย ๆ เลยค้นพบว่า มาร์เก็ตติ้งเกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาของมนุษย์ ก็เลยเริ่มอ่านหนังสือหมวดจิตวิทยามาเรื่อย ๆ พออ่านแล้ว เฮ้ย มันสนุกจริง ๆ นอกจาก 2 
เรื่องนี้แล้ว ผมก็พยายามหาอ่านเรื่องที่มันลึกข้ึน อย่างเช่น วิธีการท ารีเสิร์ชที่เกี่ยวข้องกับคน เขาท ากันอย่างไร แต่
ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับ หนังสือนิยายก็อ่าน เพราะมันท าให้รู้สึกทึ่งทุกครั้ง นิยายมันไม่สามารถเขียนไปเรื่อย ๆ ได้ 
แต่ตอ้งคิดโครงเรื่องให้เสร็จก่อนทั้งหมดถึงจะเริ่มลงมือเขียน มันเลยท าให้เราทึ่งว่า โครงเรื่องที่มันซับซ้อนขนาดนี้
คิดได้อย่างไร อีกอย่างนิยายที่ดีมันจะท าให้เราได้จินตนาการถึงภาพจากตัวอักษรได้ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่นิยายทุกเล่มที่ท า
ได้ ทุกครั้งที่ได้อ่านนิยายที่เจ๋ง ๆ เลยท าให้รู้สึกว่า เฮ้ย มันเก่งว่ะที่ท าให้เรานึกภาพออก 
  พออ่านไปเรื่อย ๆ มันยิ่งท าให้ผมชอบศาสตร์ในการเขียนและอยากเขียน ก็เลยเริ่มหาหนังสือที่เขาว่ากัน
ว่าวิธีการเขียนดี ตอนนั้นมีคนแนะน าหนังสือของ Dave Trott ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นนักเขียนเกี่ยวกับธุรกิจที่ชอบ
ที่สุดอยู่ มาลองอ่านดู เพราะวิธีการใช้ศัพท์ของเขาดีมาก มันท าให้ผมอยากเขียนหนังสือบ้าง จนในที่สุดตอนนั้นก็มี
หนังสือเล่มแรกเป็นของตัวเอง 
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นอกจากหนังสือของ Dave Trott แล้วยังมีหนังสือเล่มไหนที่ส่งผลต่อความคิด พฤติกรรม หรือการตัดสินใจ
ของคุณอีกบ้าง 

เล่มหนึ่งที่จ าได้และส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ มากในหน้าที่การงานก็คือหนังสือเรื่อง What I wish 
I knew when I was 20หรือที่แปลเป็นภาษาไทยคือ น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 คนเขียนชื่อ Tina Seelig 
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ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่สแตนฟอร์ด หนังสือเล่มนี้ท าให้ผมกล้ารีแบรนด์ศรีจันทร์ เพราะทั้งหมดทั้งมวล สิ่งที่ได้จาก
หนังสือเล่มนี้คือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันน่ากลัวน้อยกว่าความเสียดายที่เราไม่ได้ท าอย่างนั้น ถ้าเวลา
มันผ่านไปแล้ว เพราะชีวิตคนเรามันไม่ได้ยาวมาก หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดได้ดี วิธีการเล่าก็ดี มันเลยท าให้เรา
กล้ารีแบรนด์ศรีจันทร์ ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าแม้แต่กล้าคิดที่จะรีแบรนด์ เพราะส าหรับผมมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่และน่า
กลัว หนังสือมันช่วยให้เรามีพลังที่จะคิดต่อว่า ถ้ามันผิดพลาดขึ้นมา มันไม่ได้เสียหายมากมายอย่างที่กลัว หนังสือ
เล่มนี้คือจุดเริ่มต้น 
  อีกเล่มหนึ่งที่ชอบมากก็ยังเป็นของ Dave Trott คือ Predatory Thinking เกิดเป็นกระต่าย ต้องคิดให้ได้
อย่างหมาป่า เล่มนี้คือเล่มที่ท าให้ผมรู้ว่า เวลาที่จะอธิบายอะไรให้คนฟังหรือจะพูดอะไร วิธีการพูดส าคัญไม่แพ้
เรื่องที่จะพูดเลย อย่างที่บอกไปตอนต้นว่า Dave Trott เป็นคนที่เขียนหนังสือเก่ง เขาเขียนเรื่องสั้นมากๆ แต่ทรง
พลัง แม้แต่ย่อหน้า จุดฟูลสตอป หรือการใช้ตัวอักษรเล็กใหญ่ หลายอันมันไม่ได้ถูกตามหลักไวยากรณ์ แต่ทุกสิ่งที่
เขาเขียนออกมามันพิสูจน์แล้วว่าวิธีการเขียนมันส าคัญ ทั้ง ๆ ที่มันเป็นเรื่องธุรกิจ แต่ถ้าเขียนด้วยวิธีอ่ืนมันไม่มีทาง
สนุกได้ขนาดนี้ หนังสือเล่มนี้มันส่งผลกับผมในแง่ที่ว่าเวลาท างาน จะพยายามสโคปเรื่องที่พูดให้เหลือแค่ไม่กี่เรื่อง 
แล้วทุกเรื่องท่ีพูดต้องสรุปในตัวมันเอง อย่างน้อยถ้าคุยกับใครสักคนแล้วเขาเดินจากไปเราต้องมั่นใจได้ว่าเขาเข้าใจ
ตรงกัน นี่กลายเป็นจุดประสงค์ของการพูดทุกครั้งเวลาท างาน ซึ่งเรียกได้ว่าเปลี่ยนวิธีการท างานของผมไปเยอะ
เหมือนกัน ตั้งแต่วิธีการเขียนอีเมลจนถึงการประชุม เรียกว่าเป็นพ้ืนฐานของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เราได้มาจนถึง
ทุกวันนี้ 
  เล่มที่ 3 คือ Principles ซึ่งเพ่ิงได้อ่านเมื่อไม่นานมานี้ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หนามาก เป็นเล่มที่ใช้พลังใน
การอ่านมากที่สุด และเป็นเล่มที่เขียนรีวิวไว้ยาวสุด ๆ ราว 30 กว่าหน้า ต้องบอกว่า Principles เป็นหนังสือที่
คุณภาพคับแก้วจริง ๆ ว่าด้วยแนวคิดของผู้ชายคนหนึ่งที่น่าอัศจรรย์มากจริงๆ ซึ่งคือผู้ก่อตั้งเทรดฟันด์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก แล้วเขาบันทึกแทบทุกเรื่องในชีวิตเขาว่า ขณะที่เขาท าเรื่องนี้เขาคิดอะไรอยู่ แล้วเอามารวบรวมเหมือน
ไดอะรีชีวิตเขา แต่เป็นไดอะรีที่ละเอียดมากราวกับว่ามันถูกบันทึกโดยหุ่นยนต์ เขาเล่าว่าสิ่งที่เขาท าหรือเห็นคนอ่ืน
ท า เขาเหล่านั้นใช้หลักการท าอะไรในการท าเรื่องนั้นๆ เขาท านายการล่มสลายของเศรษฐกิจได้อย่างไร ท าไมเขา
ถึงสามารถบริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ เขาคิดอย่างไรตอนที่เขาเลือกพนักงาน การคิดแบบนี้ถูกหรือ
ผิดอย่างไรแล้วส่งผลอย่างไรบ้าง มันเจ๋งมาก ผมยังไม่เจอหนังสือประวัติของคนเล่มไหนที่ดีเท่าหนังสือเล่มนี้ 
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นอกจากนั้นแล้วหนังสือยังท าให้คุณลุกขึ้นมาท าพอดแคสต์ Mission to the Moon จนเป็นที่รู้จัก 
มันเกิดจากความเชื่ออย่างหนึ่งที่คิดว่า ทุกวันนี้เราอาจเรียนรู้ไม่เร็วพอ และบางครั้งก็อาจพัฒนาตัวเองช้า

เกินไป ผมเชื่ออย่างนี้ เลยมาถามตัวเองว่าจะท าอย่างไรให้ได้รู้เรื่องใหม่ ๆ ในทุกวัน เลยสัญญากับตัวเองว่าจะต้องมี
เรื่องใหม่ ๆ ไปเล่าให้คนอ่ืนฟังทุกวัน มันเริ่มจากการเล่าให้คนที่ท างานฟังก่อนเป็น Knowledge Sharing ที่เป็น
เรื่องอะไรก็ได้ พอท าไปก็รู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ด้วยการที่เล่าออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราว
จริง ๆ อย่างการท าพอดแคสต์ ทุกอย่างมันเริ่มจากการที่เราอยากอัปเดตตัวเองตลอดเวลา ทีนี้พอมีสัญญาว่า
จะต้องมาอัดพอดแคสต์ เลยต้องหาเรื่องที่จะต้องมาอัดให้ได้ มันเลยท าให้ได้อ่านหนังสือเยอะขึ้น ส่วนใหญ่เป็น
หนังสือที่สนใจและต้องการใช้ประโยชน์จากมัน เช่น ตอนนี้สิ่งที่ต้องการใช้เยอะที่สุดคือเรื่องการบริหารคน ฉะนั้น
ถ้าฟัง Mission to the Moon ก็จะมีเรื่องคนเยอะมาก ตั้งแต่การบริหารจัดการลักษณะขององค์กร จนกระทั่งเรา
จะเลี้ยงลูกอย่างไร มันมีทุกเรื่องที่เก่ียวกับคน เพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามจะผ่านความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้
ไปได้มันไม่ใช่อาศัยเทคโนโลยีเสียทีเดียว แต่ความคิดของคนในองค์กรต่างหากที่เป็นเรื่องส าคัญ หนังสือที่เลือกอ่าน
ก็เลยเป็นเรื่องแถว ๆ นี้ แต่เทคโนโลยีก็ไม่ใช่ไม่ส าคัญ โดยส่วนตัวแม้จะเรียนวิศวกรรมมา แต่ผมเป็นเด็กวิศวกรรม
ที่นอกจากเรียนหนังสือไม่เก่งแล้ว ถ้าจัดกลุ่มกัน ผมก็จะเป็นกลุ่มโลว์เทคที่สุด ก็เลยรู้สึกว่าจะปล่อยให้ตัวเองโลว์เท
คแบบนี้ต่อไปไม่ได้ เราอาจเขียนโค้ดอะไรไม่เป็น แต่เราต้องอ่านให้รู้เรื่องจนไปคุยกับพวกที่เขียนโค้ดได้ ผมเชื่อว่า
เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ต้องอ่านบ่อย ๆ เพราะสิ่งที่อ่านไปเมื่อ 6 เดือนที่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของวันนี้
แล้วก็ได้ 
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นอกจากตัวเองแล้ว คุณยังสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนในครอบครัวด้วย 
ลูกคนโตของผมอ่านหนังสือเยอะมาก เผลอ ๆ อ่านเยอะกว่าผมเสียอีก ต้องเล่าให้ฟังว่าห้องสมุดของผม

กับห้องของลูกอยู่ติดกัน นอกจากผมมีหนังสือปกติแล้ว ผมยังสะสมหนังสือเก่าด้วย ที่ประหลาดใจคือ อยู่ๆ ผมก็
เจอบทละครโบราณหนาเท่าสมุดหน้าเหลืองที่สะสมไว้อยู่ในห้องนอนลูก เขาอ่านอยู่ คือเขาไปหยิบมาจากตู้ ตอน
แรกเขาก็กลัวโดนดุ แต่บอกเขาไปว่าแค่สงสัย เพราะพ่อเองซื้อมาพ่อยังไม่ได้อ่านเลยด้วยซ้ า ปรากฏว่าเขาอ่านแล้ว
สนุกดี ชอบด้วย เอาจริง ๆ คือเขาอ่านหนังสือแทบทั้งวัน อ่านเยอะ อ่านเร็ว แล้วก็สั่งซื้อหนังสือเองจนทุกวันนี้
หนังสือเขากับหนังสือผมเยอะพอ ๆ กันแล้ว (หัวเราะ) มันเลยส่งผลให้เขาเป็นคนเขียนหนังสือดีด้วย เพราะคนที่
อ่านหนังสือเยอะส่วนใหญ่ทักษะการเขียนก็จะมาคู่กัน 
  
หรือแม้แต่ในบริษัท คุณก็ยังสอดแทรกวัฒนธรรมการอ่านให้กับพนักงาน 

ที่ศรีจันทร์จะมีสวัสดิการให้พนักงานซื้อหนังสือได้เดือนละเล่มต่อคน จะเป็นประเภทไหนก็ได้ มันเริ่มมา
จากผมได้ความรู้จากการอ่านหนังสือเยอะมาก หลายอย่างที่ท าทุกวันนี้มีผลมาจากหนังสืออย่างเต็มที่ แม้แต่เทรน
นิ่งคอร์สให้พนักงานในบริษัทก็มาจากการอ่านหนังสือทั้งนั้น ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรักการอ่าน แต่จะไปบังคับให้
ทุกคนอ่านหนังสือแบบเดียวกับที่เราชอบก็กระไรอยู่ แต่ปกติถ้าชอบหนังสือเล่มไหนมากๆ ก็จะซื้อแจกอยู่แล้ว มัน
เลยเป็นความคิดที่ว่า ถ้าอยากให้เขารักการอ่านก็ต้องสนับสนุนให้เขามีหนังสืออยู่ที่บ้านเยอะๆ และเริ่มต้นจาก
หนังสือแนวที่ตัวเองชอบก่อนก็ได้ เพราะเราไม่มีทางท่ีจะอ่านหนังสือที่ตัวเองไม่ชอบ ก็เลยให้ทุกคนเริ่มจากตรงนั้น 
  
นอกจากนั้นแล้วนานๆ ครั้งเราก็จะมีการจัด Book Club ขึ้นในบริษัท หนังสือเล่มไหนที่เราสามารถรู้สึกว่ามันเจ๋ง
จริง ๆ ก็อยากให้ทุกคนได้อ่านแล้วมาแชร์ไอเดียกันก็เลยจัดเป็น session ให้ทุกคนได้มีโอกาสคุยกันถึงหนังสือเล่ม
นี้ว่าแต่ละคนได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้าง แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะ การให้สวัสดิการพนักงานไปซื้อหนังสือ ถ้าเทียบกับ
สวัสดิการอื่น ๆ มันเป็นสิ่งที่ใช้เงินน้อยมาก แต่หลังจากส ารวจมาแล้วเป็นสวัสดิการที่พนักงานชอบที่สุด ผมก็ไม่ได้
ถามเขาต่อเหมือนกันว่าท าไม แต่คงเป็นเพราะเราอยากให้ แล้วเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริง ๆ ผมรู้สึกว่าสิ่งที่
บริษัทพยายามจะบอกว่าตัวเองเป็น Learning Company มันถูกจุดประกายด้วยเรื่องนี้ว่า อย่างน้อยที่สุดเราก็
สนับสนุนให้คุณพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่คุณสนใจด้วย 
  
ใครๆ ต่างพูดว่าทุกวันนี้ธุรกิจหนังสือเป็นสิ่งที่ยากล าบาก ในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจ คุณมองปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นนี้อย่างไร 

โดยส่วนตัวผมเข้าใจเลยว่าสื่อแบบใหม่มันง่ายและท าให้คนติดกว่าเยอะ ผมเพ่ิงพูดเรื่องนี้กับแฟนว่า 
สังเกตไหมเวลาเราท างานเหนื่อย ๆ แล้วกลับถึงบ้านเราจะอ่านหนังสือไม่ไหว ต่อให้เป็นนิยายที่ชอบ แต่เราเล่นมือ
ถือได้ วันนั้นเลยได้ข้อสังเกตว่าโซเชียลมีเดียลักษณะมันเล่นง่ายกว่าจริงๆ อันนี้ต้องยอมรับ โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่มี
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ค าตอบเหมือนกันว่าธุรกิจหนังสือควรจะท าอย่างไรต่อไป ใจหายทุกครั้งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น แต่ผมเชื่อจริง  
ๆ ว่าหนังสือจะยังอยู่ได้อีกนาน เพราะเอาจริง ๆ คอนเทนต์ที่มีสาระมาก ๆ เราไม่อ่านบนโซเชียลมีเดียหรอก มัน
ยาวเกินไป ถ้าเราต้องการอะไรที่ลึกจริง ๆ หนังสือจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เราไม่มีทางนั่งจ้องหน้าจอมือถือเพ่ือ
อ่านบทความ 100 หน้า ฉะนั้นผมยังเชื่อว่าหนังสือคือเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการหาความรู้ลึก ๆ จริง ๆ 
  อีกประเด็นหนึ่งคือ ผมพยายามชวนคนรอบข้างคิดว่า หนังสือเล่มหนึ่งกว่านักเขียนจะเขียนมาได้เขาใช้
พลังงงานเยอะมาก เราใช้เงินไม่กี่ร้อยบาทซื้อสิ่งที่ดีที่สุดที่สมองเขาคิดได้ออกมาในรูปแบบหนังสือ ฉะนั้นมันคุ้ม
มากที่เราใช้เวลากับมัน 
  ในด้านธุรกิจผมเชื่อหนังสือมันจะยังอยู่ไปได้ เพราะคนกลุ่มนี้แมสพอที่จะประคองให้ธุรกิจนี้ยังอยู่ต่อไปอีก
นาน แม้ว่าตอนที่ผมตายก็เชื่อว่ามีหนังสือเป็นเล่ม ๆ อ่านอยู่ เพราะฟอร์แมตการเขียนออกมา 200-300 หน้า มัน
ไม่มีทางเหมือนกับการเสพคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสิ้นเชิง ต่อให้เราเอาหนังสือเล่มนั้นมาสรุปเป็นบทสั้น ๆ 
ก็ไม่มีทางเหมือนกัน อีกอย่างคือผมรู้สึกว่าเวลาที่อ่านหนังสือมันคือเวลาที่เราสงบและได้ใช้เวลากับตัวเองจริง ๆ ได้
นั่งตกผลึก ยิ่งอายุเยอะขึ้นจะยิ่งเข้าใจเวลาเหล่านี้คือเวลาที่มีค่า และเราจะโหยหาเวลาแบบนี้ ซึ่งการอ่านให้สิ่งนี้
กับเรา 
 

ที่มา https://thestandard.co/rawit-hanutsaha-book-behind-srichand-rebranding/  


